



2013

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (ICIC)

Vững vàng một niềm tin



> THANH TRÀ

Những ngày cuối năm 2012 cũng là giai đoạn “nước rút” đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (ICIC). Bên cạnh việc giám sát, đôn đốc hoàn thiện để bàn giao các công trình theo đúng tiến độ là hoàn thiện hồ sơ để tham gia đấu thầu những công trình mới, nhằm có công việc gói đầu cho những năm tiếp theo.

Trong không khí làm việc của những ngày cuối năm nhiều bận rộn, ông Trần Gia Hưng – Tổng giám đốc ICIC - chia sẻ: “Chúng tôi làm việc không có thời gian, không chỉ với anh em ở trên công trường mà ngay cả với khối các phòng, ban hành chính, kỹ thuật. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, ban lãnh đạo ICIC đã không ngừng nỗ lực để vừa đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV, vừa xây dựng, khẳng định thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm trên thị trường đầy biến động và cạnh tranh cao”.

Nhìn lại 3 năm qua, trong bối cảnh ngành xây dựng chưa có tín hiệu khả quan, nhưng những mục tiêu đã được thông qua các kỳ đại hội cổ đông thường niên đã đòi hỏi khả năng thích nghi linh hoạt của bộ máy điều hành. Nhờ những nỗ lực của mình, trong những năm qua, công ty vẫn duy trì được sự ổn định, giá trị sản lượng trung bình đạt 600 tỷ đồng/năm, doanh thu đạt 550 tỷ đồng/năm, thu nhập của người lao động năm 2012 đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng. Linh hoạt với biến động của thị trường, sáng tạo trong thi công công trình và kiên quyết hoàn thành đúng tiến độ... đây chính là những giải pháp mà ICIC đã và đang áp dụng trong giai đoạn hiện nay. Xác định thị trường mang đầy tính cạnh tranh quyết liệt, ban lãnh đạo công ty không chỉ xây dựng những chiến lược đầu tư vào các công trình lớn mang tính quy mô quốc gia mà còn tham gia vào các công trình nhỏ mang tính xã hội hóa. Đây cũng là giải pháp “lấy ngắn nuôi dài”, vừa xây dựng hình ảnh đơn vị bằng những công trình trên mọi miền đất nước, vừa đảm bảo đủ việc làm và ổn định thu nhập cho CBCNV. Năm 2012, trước nhiều khó khăn thử thách như tín dụng bị siết chặt, thị trường xây dựng suy giảm, thị trường bất động sản đóng băng..., nhưng ICIC vẫn hoàn thành và bàn giao được nhiều công trình mới như: Nhà hiệu bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, ký túc xá Đại học Cảnh sát TP. Hồ Chí Minh, trụ sở làm việc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, văn phòng Nhà máy sữa Vinamilk Đà Nẵng. Sở dĩ có được những thành quả đó, công ty rất chú trọng đến công tác đầu tư vì đây chính là yếu tố tiên quyết để ICIC thực hiện hiệu quả. Với số tiền đầu tư trên 25 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ thi công như: xe ô tô bơm bê tông, xe trộn bê tông, trạm trộn bê tông, cầu tháp, máy đào bánh xích, máy ủi, vận thăng, cốp pha thép..., việc đầu tư các trang thiết bị không chỉ đáp ứng kịp thời phục vụ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh mà còn nâng cao sức mạnh thương hiệu của ICIC trên thị trường xây lắp.

Năm 2013 vẫn còn nhiều thử thách đối với ICIC nói riêng và các doanh nghiệp xây dựng nói chung, vì vậy, việc đảm bảo đủ việc làm cho CBCNV và tiếp tục khẳng định thương hiệu không chỉ ở thị trường truyền thống mà còn khẳng định niềm tin ở những lĩnh vực mới, thị trường mới vẫn luôn là mục tiêu quan trọng trong giai đoạn hiện nay. ■



Tập đoàn Hoá chất Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 2180/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Công ty mẹ - Tập đoàn Hoá chất Việt Nam là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.

Tập đoàn có 7 công ty con do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ, 21 công ty con do Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, 19 công ty do Tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn

điều lệ, Tập đoàn có 2 đơn vị sự nghiệp là Trường cao đẳng Công nghiệp Hóa chất và Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam và 2 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Thông tin khoa học kỹ thuật Hóa chất và Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất.

Ngành nghề kinh doanh chính:

Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước giao cho Tập đoàn Hoá chất Việt Nam; sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hoá chất cơ bản, hoá chất tiêu dùng; công nghiệp hoá chất, hoá dược, hoá dầu; công nghiệp chế biến cao su; công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản.

CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU

- Phân bón;
- Sản phẩm cao su (săm lốp: ô tô, xe máy, xe đạp và cao su kỹ thuật);
- Hóa chất bảo vệ thực vật;
- Hóa chất cơ bản;
- Khai thác khoáng sản;
- Chất tẩy rửa, hóa mỹ phẩm;
- Sản phẩm điện hóa (pin, ắc quy);
- Sản phẩm hóa dầu và các sản phẩm khác;
- Các sản phẩm dịch vụ.

Địa chỉ: Số 1A Tràng Tiến - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 04 3824 0551 - Fax: 04 3825 2995
Website: <http://www.vinachem.com.vn>